



**Bài đoc 1: Isaia (60:1-6).** “..còn trên ngọai, Đoc Chúa nh bình minh ch u to , vinh quang Ng i xu t h n trên ng i.” (câu 2)

1/ Tôi th y Chúa C u th là bi u t ng th nào c a Thiên Chúa?

2/ Ngoài gia đình và Giáo x , b n còn c n làm gì cho l ng dân ?

**Bài đoc 2: Êphêxô (3:2-3a;5-6).** “các dân ngoai đ c cùng th a k gia ngh p v i ng i Do thái, cùng làm thành m t thân th .” (câu 6)

1/ Tin M ng c a Chúa dành riêng cho m t dân t c không? T i sao?

2/ Theo m c kh i c a Thiên Chúa, m i ng i có th cùng làm gì?

**Tin M ng: Matthêu (2:1-12).** *H vào nhà th y Hài Nhi và thân m u là bà Maria, l n s p mình th l y Ng i.”* (câu 11)

1/ Ba v chiêm tinh quy t tìm g p Chúa, đã đ y cho tôi bài h c gì ?

2/Cho bi t thái đ dân Do thái và lòng tin c a dân ngoai v i Chúa?

3/Hàng ngày b n đã đi tìm g p Chúa C u Th qua nh ng ng i nào?

**B- Chúa mu n nói gì v i tôi ? - Thêm ý chia s cho Nhóm viên:**

**1- Chúa là Ánh Sáng chiếu trong tối tăm:** Tiên tri Isaia mô tả Chúa đến cứu nhân loại ra khỏi bóng tối để tôi thấy vinh quang của Ngài: Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu trên người. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ khắp dân.

Vì thấy mọi dân người sẽ tìm về Chúa, như ba Vua tôi thấy hôm nay:

**Chư dân sẽ đi về ánh sáng của người, vua chúa họ sẽ về ánh bình minh của người mà tìm kiếm.**  
 . (x. Is 60,1-3)

*Tôi đến bắt chết vua, và tôi tìm kiếm Chúa trong mọi hoàn cảnh, không chùn bước, nên lòng tôi khổ khăn của cuộc sống. Tôi sẽ gặp Ngài ngay trong niềm tâm và trong cuộc đời. Vì Chúa đến thấy người xem niềm tin và lòng trung thành của tôi*

**2- Tin Mừng cho mọi người:** Dân người và dân Do Thái cùng sống chung trong một cộng đồng, làm thành một thân thể, cùng nhau loan báo Tin Mừng. Tất cả mọi người có thể đi gặp và tiếp xúc với Thiên Chúa. Đó là mục đích Thiên Chúa muốn khi Ngài đến cứu thế.

*Bên cạnh sống mục đích này trong xã hội mình một cách hài hòa, hãy nhớ và không quên. Vì một Tín hữu Kitô giáo đến là một cách khi của Thiên Chúa sống và hiện diện mãi (Đức Gioan Phaolô 2). Tránh đây tôi hay tránh né,, không muốn gặp các tôn giáo bên. Vì coi họ không thuộc về Thiên Chúa, không phải là con Chúa...*

**3- Tất muôn phương tìm gặp Chúa:** Ngôi sao là một dấu hiệu cho việc quy phục, và chính Đức Mẹ Maria là Hải Nữ đang nằm trong máng cỏ. Các vị chiêm tinh dân người đã nhìn nhận việc quy phục của Ngài ngay tại lúc Ngài mới chào đời. Ba Vua thấy vì sao mới lên nên phương đông nói rõ lòng tin và mau mắn quy phục để cứu dân người, cho tôi thấy rõ thái độ của dân Do Thái với Hải Nữ.

*Tôi là người Tín hữu đức hạnh của Chúa như, đã là không nhận ra Chúa đến với mình qua người người như bé, tìm thấy chúng quanh. Trong khi người người dân người, bên ngoài, là người nhận ra Chúa đang hiện diện xã hội này, và đi tìm kiếm Ngài.*

**C- Câu kinh Thánh đánh động bạn và tôi chính là Sứ điệp này:**

